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1.การประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป กับสถาบันป่าไม้ยุโรป ครัง้ท่ี 3/2560 

 วนัท่ี 8 ธันวาคม 2560 – ส านกังานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้จดัการประชุมทางเทคนิคระหว่าง
คณะท างานจดัท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจระหว่างประเทศไทยกบัสหภาพยโุรป กบัสถาบนัป่า
ไม้ยโุรป ครัง้ท่ี 3/2560 เพ่ือขอความเห็นจากสถาบนัป่าไม้ยโุรป ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 
โดยมีนายธรรมนญู อคัรพินท์ ผู้อ านวยการส านกัการอนญุาต กรมป่าไม้ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุม
ดงักลา่ว และได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าจะมีการจดัการประชมุผา่น Video Conference ในวนัท่ี 8 ธ.ค. นี ้โดย
มีวตัถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานภายหลงัการเจรจาครัง้ท่ี 1 (NEG1) และก าหนดวนัการประชุม
ผู้ เช่ียวชาญร่วมครัง้ท่ี 3 (JEM3) และเจรจาครัง้ท่ี 2 (NEG2) และทางด้านการควบคุมการน าเข้าไม้ ดร. 
Alexander Hinrichs จากสถาบนัป่าไม้ยโุรป เสนอความคิดเห็นให้ลงรายละเอียดเอกสารร่างการควบคมุการ
น าเข้าไม้ พร้อมทัง้ระบกุฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องหรือรองรับ (เชน่เดียวกบัท่ีเวียดนามได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการ
น าเข้าไม้) พร้อมทัง้การออกแบบกลไกการตรวจสอบย้อนกลบั และการปอ้งกนัไมใ่ห้ไม้ท่ีผิดกฎหมายย้อนเข้าสู่
ระบบได้ ต้องมีความชดัเจนว่าจะด าเนินการเร่ืองกฎหมายระเบียบในการควบคมุในระดบัใด ตลอดจนการ
ออกแบบร่างนีมี้การเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใดและวิธีใด จึงจะสามารถน าเข้าหารือในการประชุม
ผู้ เช่ียวชาญร่วมได้ 
 
2.การหารือร่วมกับสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
 วนัท่ี 12 ธันวาคม 2560 – สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนน าโดยนางยิ่งลกัษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธาน
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน พร้อมด้วยนายอุกฤษ กาลายี และ นายจิตติวัฒน์ สีละพัฒน์ เข้าหารือกับนาย
บรรจง วงศ์ศรีสนุทร ผู้อ านวยการส านกังานเลขานกุารไทย-อียเูฟล็กที (TEFSO) เร่ืองความร่วมมือในโครงการ
ต่างๆ ของกรมป่าไม้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับไม้เศรษฐกิจ โดยการเข้าพบครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือหารือถึงโครงการท่ี
เก่ียวข้องกบัไม้ประเภทดงักล่าว ซึ่งสหกรณ์ส่วนป่าประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลกัดนัให้ไม้เศรษฐกิจ
บนท่ีดินเอกสารสิทธ์ิเข้าสู่ระบบอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และเห็นว่ากระบวนการ FLEGT VPA เป็นโครงการ
ท่ีมีประโยชน์และมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับสหกรณ์ฯ  ในเร่ืองความถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้
กระบวนการ FLEGT VPA ในเร่ืองการรับรองไม้ท่ีมิใช่ไม่หวงห้ามบนท่ีดินเอกชนบรรลุผล  กรมป่าไม้จึง
มอบหมายให้สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเสนอแผนการจดัอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเร่ืองการลงทะเบียน
ต้นไม้ด้วยระบบ e-Tree โดยทัง้ 2 ฝ่ายเห็นว่าการลงทะเบียนต้นไม้โดยใช้ระบบอิเลคโทรนิคส์จะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้ประชาชน และดงึดดูให้ประชนหนัมาปลกูไม้เศรษฐกิจเพื่อประกอบอาชีพมากยิ่งขึน้ 
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3.การประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมผ่าน Video Conference ระหว่างไทยและสหภาพ
ยุโรป 

วนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 – นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อ านวยการส านกัความร่วมมือด้านการป่าไม้
ระหว่างประเทศ และ นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผูู้ อ านวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีจากส านกังานเลขานุการ
ไทย – อีย ูเฟล็กที ประชมุร่วมกนัเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประชมุผ่าน Video Conference ระหว่าง
ไทยและสหภาพยุโรป ท่ีจะจดัขึน้ในวนัท่ี 14 ธันวาคมนี ้โดยการประชุม Video Conference ครัง้นีจ้ะหารือ
เก่ียวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย แผนการด าเนินงาน (VPA Roadmap) ฉบับปรับปรุง รวมทัง้
รายงานความก้าวหน้าเร่ืองการรับรองไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามบนท่ีดินเอกชน การควบคุมการน าเข้าไม้ และ
ขอบเขตผลิตภณัฑ์ 

 

4. การประชุมผ่าน Video Conference ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป 

14 ธนัวาคม 2560 – นายจเรศกัดิ ์นนัตวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ท าหน้าท่ีแทนหวัหน้าทีมเจรจาฝ่าย
ไทย ในการประชุมผ่าน Video Conference ร่วมกับ Ms. Helene Perier หวัหน้าทีมเจรจาฝ่ายสหภาพยุโรป 
และเจ้าหน้าท่ีจากสถาบนัป่าไม้ยโุรป ณ ห้องประชมุ 2 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 10 กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
หารือและรายงานความก้าวหน้าของกระบวนการจดัท าข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมคัรใจ  ซึ่งทัง้สอง
ฝ่ายได้หารือกันเร่ืองนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย การรับรองไม้ท่ีมิใช่ไม้หวงห้ามบนท่ีดินเอกชน การ
ควบคมุการน าเข้าไม้ ขอบเขตผลิตภณัฑ์ และทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกนัร่างแผนการด าเนินงานการจดัท าข้อตกลง
การเป็นหุ้นสว่นด้วยความสมคัรใจ ฉบบัปรับปรุง อีกด้วย 

 

5. การประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยในการร่างระบบ Due Diligence เพื่อหารือเร่ืองแนวทางการ
ควบคุมไม้น าเข้า  

18 ธันวาคม 2560 – นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้แทนจากส่วนรับรองไม้ ส านกัการอนุญาต กรม
ป่าไม้ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการกลุ่มย่อยในการร่างระบบ Due Diligence เพ่ือหารือ
เร่ืองแนวทางการควบคมุไม้น าเข้า ณ ห้องประชมุ GS1-3 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในส่วนของแนว
ทางการร่างระบบ Due Diligence นัน้ ให้ค านึงถึงหลกัการท่ีประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อสหภาพ
ยโุรปในการเจรจาครัง้ท่ี 1 เม่ือเดือนมิถนุายน 2560 วา่ประเทศไทยจะสง่เสริมให้มีการค้าไม้ท่ีถกูต้องรวมถึงไม้
ท่ีใช้ภายในประเทศด้วย และบทลงโทษให้ยดึตามกฎหรือระเบียบของกฎหมายศลุกากรและกระทรวงพานิชย์ 


